

เว็บบล็อกนี้...มีสาระดี ๆ..24 ชั่วโมง...ตอน..ทายนิสัยจากการเตรียมตัวไปเที่ยว..

นำเสนอเมื่อ : 16 พ.ค. 2552

[ทายนิสัยจากการเตรียมตัวไปเที่ยว](#)



สำหรับคนที่จะได้ออกเดินทางไปเที่ยวหรือพักผ่อนก่อนกับเข้าสักครั้ง หากมีเวลาเตรียมตัวแล้วละก็ลองสังเกตดูสิว่าตัวเองเตรียมตัวไปเที่ยวสไลด์ไหน จะแบบรีบเร่งรีบว้าแควงหรือรอบคอบ หรือว่านายชวาวานเขาไปหมด คราวนี้ละ ถึงเวลาทนายใจกันแล้ว

คิดอยู่นานว่าจะเอาอะไรไปดี

สำหรับคนที่พอรู้ว่าจะได้ไปเที่ยวก็คิดอยู่นั่นแหละว่าจะเอาอะไรไปดี...อะไรที่ขาดเหลือควรเมื่อไว้ หรืออะไรที่ไม่จำเป็นต้องเอาไป เรียกว่าเตรียมทางความคิดอยู่นั่นแหละ แต่ดูว่าเป็นคนที่ช่างวิตกกังวล ขาดจินตนาการ, แต่จะออกไปทางไหนร้ายหนักๆ เรียกว่าเป็นคนระแวงระวังตัวสูง รอบคอบจนกลายเป็นเขมงวด แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ เวลาทำงานลองได้ตกลงใจทำอะไรแล้ว ก็จะลงแรงทุ่มเทกายใจ ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่ย่อท้อ เป็นคนที่เอาใจใส่ต่องานดีมาก

ไม่เตรียมอะไรมา ทำตัวเฉยชา

แต่หากเป็นคนที่ไม่มีที่ท้าวว่าจะเตรียมอะไรเลย แถมยังดูเฉยชาก็ต่างหาก คล้ายกับว่าถึงเวลาไปก็ไป ไม่หวั่นกังวลใดๆ ทั้งสิ้น นั่นแปลว่ามักจะเป็นคนที่มีความเครียดแอบแฝงอยู่ในใจลึกๆ เสมอ บางครั้งจะรู้สึกว่ามีใครเอาใจตัวเอง แต่ก็ไม่ต้องการแสดงความรู้สึกให้ใครรับรู้ และในบางเวลาก็จะตัดสินใจหนีหายหนีโลกและผู้คน คิดว่าสิ่งที่ใครๆ ทำหรือคิดนั้น "ไม่ได้อะไร" แต่ก็มิชอบดีคือว่า จะเป็นคนโอบอ้อมอารีอยู่ลึกๆ

เตรียมพร้อมด้วยการไปซื้อของที่ต้องใช้

และถ้าใครที่พอจะรู้ว่าจะได้ไปเที่ยวก็จัดแจงไปซื้อไปก่อนเลย ทั้งเสื้อผ้า อาหาร ของใช้จำเป็น ไม่มีขาด แต่ก็ไม่เกินความจำเป็น นั่นหมายความว่า จะเป็นบุคคลที่มีนิสัยที่ศรัทธาใจ กล้ามีบุคลิกที่แรงกล้า แต่ก็พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ชอบจัดการอะไรๆ ด้วยความสามารถของตัวเอง เมื่อสนใจเรื่องใดก็จะลงมือค้นคว้าและติดตามหาข้อมูลไม่ลดละและกันหนึ่งความชอบคือ ชอบความลงตัวของทุกสิ่งทุกอย่าง

เตรียมพร้อมเน้นหนักเรื่องอาหารไว้ก่อน

ส่วนคนที่เตรียมความพร้อมในการเดินทางด้วยการแสดงความสนใจเรื่องอาหารไว้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหาร หรือสอบถามถึงสถานที่ที่จะไปรับประทานอาหาร แสดงว่า เป็นคนที่ชอบชีวิตที่มีรสชาติ มีสีสัน ไม่ชอบเรื่องเครียดๆ หรือเรื่องกังวลใจใดๆ แต่อีกด้านหนึ่ง กลับมักเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง อาจมีความต้อรับแบบแปลกๆ แต่พอเขาสิ่งคมก็จะปรับตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อเป็นคนที่ชอบความสนุกแต่ก็มีความจริงจังจริงจังนั่นเอง

เตรียมพร้อมด้วยความตื่นตัว

สำหรับคนที่พอรู้ว่าจะได้ไปเที่ยวก็ตื่นตัวไว้ก่อน จะสนุกไม่สนุกยังไม่วินิจฉัย ก็คาดการณ์ไว้ว่า "ต้องมันส์ล่ะนะ" แสดงว่าเป็นคนที่รักความสนุกสนานแบบเด็ก ๆ มักไม่ชอบการวางแผนระยะยาว ดูคล้ายคนที่ไม่มีสมาธิหรือสมาธิสั้นๆ ไม่ชอบเรื่องความผูกพันในเชิง "พันธะสัญญา" แต่เขาโดยทั่วไปแล้วจะเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ไนยามพบปะอุปสรรคทั้งปวง อีกอย่างหนึ่งคือ เป็นคนที่รักษา "การมีอิสระ" ของตัวเองสูงมาก

เจอใครก็ชวนไปเที่ยวด้วย

แต่กรณีใครที่พอรู้ว่าตัวเองจะได้ไปเที่ยว ก็ชักชวนใครต่อใครไปเที่ยว ไม่ว่าจะเจอใครเป็นอันชวนไปด้วยหมด อย่างนี้เรียกว่าเป็น คนที่มีมนุษยสัมพันธ์เยี่ยม เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องมิตรภาพ ชอบการรวมตัวกันแบบคึกคัก "รวมกันเรายูเอชยูเรายูเอช" อะไรทำนองนั้น และจะมีนิสัยเปิดเผยมิตรเพื่อน มีน้ำใจ รักการเสียสละ สุขภาพและให้ความสำคัญกับจิตใจผู้อื่นด้วย

จัดโปรแกรมล่วงหน้าละเอียด

และสำหรับคนที่พอไปเที่ยว ก็ต้องหาแผนที่หรือโปรแกรมการเดินทางมาดีเป็นอันดับแรก แสดงว่าเป็นคนที่มีความชัดเจนในจุดยืนของตัวเอง จนบางครั้งอาจจะออกไปไหนหาอะไรทำคนเดียว หรือเป็นผู้ที่ติดใจจะเคร่งเครียดเอาเรื่องของตัวเองกับเรื่องต่างๆ จนทำให้คนรอบข้างอึดอัดใจ แต่จะวาไปแล้ว ก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ของเวลาและมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนกว่าใครๆ

กังวลเรื่องความปลอดภัยเอาไว้ก่อน

แต่สำหรับคนที่หากรู้ว่าจะได้ไปเที่ยว แทนที่จะรู้สึกสนุก คึกคัก อยากรีบไปด้วยใจระทึก กลับหวาดกลัวเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทาง กลัวตัวเองจะไปเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น หมายถึงเป็นคนที่มีความระมัดระวังสูง ชอบอยู่ติดที่ บางคนอาจจะเก็บตัวนิ่งๆ ด้วยซ้ำไป เป็นคนรักสงบ ต้องการความปลอดภัยในชีวิตสูง ไม่แน่ว่าอาจจะเคยมีความทรงจำเลวร้ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอีกหนึ่งนิสัยเฉพาะตัวก็คือ เป็นคนตกใจง่าย เวลาหวาดกลัวก็จะแสดงออกอย่างลนลาน และพยายามหลบหนีออกไปจากบริเวณนั้นๆ สุดชีวิต

ที่มา <http://ecurriculum.mv.ac.th/>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

- [ทนายนิสัยลูกจกวันเกิด](#)
- [ทนายนิสัยจกลักษณะสีหน้า](#)
- [ทนายนิสัยจกการวาดภาพ](#)
- [ทนายนิสัยจกวิธีจัดการผี](#)
- [ทนายนิสัยเด็กจกลักษณะอาการต่างๆ](#)
- [ทนายนิสัยจกการมอง "สัตว์สวยๆ"](#)
- [ปกอัลบั้มเพลงสวนตัวทนายนิสัย](#)
- [ทนายนิสัย...จากตุ๊กตาหมี](#)
- [ทนายนิสัยจกเหน็ดเหนื่อยและผาพันคอ](#)
- [ทนายนิสัยจกพายุที่ชอบกิน](#)